
Nýr skóli í Skarðshlíð 

 
Stýrihópur  7. Fundur 
Fundartími:  Þriðjudagur 22. mars kl. 15:00 
Fundarstaðður:  Fundarherbergi bæjarráðs 
 
Mættir:  Rósa Guðbjartsdóttir  RG 
  Einar Birkir Einarsson  EBE 
  Adda María Jóhannsdóttir AMJ 
  Magnús Baldursson  MB 
  Sigurður Haraldsson  SH 
 
 
Gestir:  Karl Sigfússon og Snædís Bjarnadóttir og kynntu „umhverfisvænar“ byggingar úr krosslímdum 
einingum frá Austurríki.  
 
Eru að byggja hótel sem er hannað af Bjarna Snæbjörnssyni,  Fosshótel Jökulsárlón sem er að miklu 
leyti úr þessu byggingarefni.  
 
Þessi aðferð sparar byggingatíma og er ódýrari en úr steinsteypu. 
 
Aðrar byggingar sem þau sýndu eru hótel við Mývatn, Eldfjalla- og jarðskjálftamiðstöð á Hvosvelli og 
skólar erlendis. 
Hægt er að skoða fleiri byggingar á www.klh.at  
 
Þeim þökkuð kynningin og ákveðið að stefna að fundi í starfshópnum fimmtudaginn 7. apríl. 
Þá liggi fyrir möguleg tímasett áætlun um útboð, hönnun og byggingu skólans. 
Eins kostnaðarmat á þeim valkostum sem eru um staðsetningu skólans fyrsta árið. 
 
Þá verði tekin ákvörðun um tímasetningu á fundi með íbúum í Vallahverfi.     
 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 16:15  
 
Hf. 22.03.2016 
MB 
 

http://www.klh.at/

